

# แจกรวบ 46 หน่วยงานรัฐป็นนวัตกรรม

## ● ประสานเสียงยินยอมได้เปลี่ยนสังกัด ● ย้ำเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที 8 เม.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร เนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ.2562 รว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ.2562 ดังนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครุสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น ม.เชียงใหม่ ม.ทักษิณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ธรรมศาสตร์ ม.นวมินทรราชินี ม.บูรพา ม.พะเยา ม.มหิดล ม.แม่โจ้ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.วลัยลักษณ์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศิลปากร ม.

สงขลานครินทร์ ม.สวนดุสิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 มี.ค.2562 พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการแทน รว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.นพ.อุดม คชินทร รว.ศึกษาธิการชี้แจงว่า เรื่องนี้มีการดำเนินการตั้งแต่สมัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็น รว.วิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานที่มีชื่อในประกาศนี้สร้างนวัตกรรม ซึ่งรัฐจะสามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เป็นพิเศษ และจัดซื้อนวัตกรรมที่สร้างได้อย่างน้อยร้อยละ 30 จึงต้องประกาศขึ้นบัญชีหน่วยงานต่างๆ ขอยืนยันว่าประกาศนี้จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานที่มีชื่อในบัญชี หากสร้างนวัตกรรมก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเช่นมหาวิทยาลัย สร้างนวัตกรรมต่างๆ สำหรับครุสภา และ สกสค. ที่นำมาอยู่ในบัญชีนี้ ก็เพราะเป็นหน่วยสร้างนวัตกรรมหลักสูตรครู หรือกรณีหน่วยงานด้านสาธารณสุข หากโรงพยาบาลสร้างนวัตกรรม ก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเช่นกัน ทั้งนี้เรื่องไม่ได้เกี่ยวข้องกับสังกัด ทุกหน่วยยังสังกัดเดิม ส่วนมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้รับผลกระทบ ยังเข้าสู่โครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสอบถามตนเข้ามามาก เพราะเรื่องนี้ตนยอมรับว่า ทำมานานแล้ว และก็

มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็ไม่ได้บอกให้มหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า ดังนั้น ตนจึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งหนังสือทำความเข้าใจให้กับมหาวิทยาลัยด้วย

“ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่การย้ายสังกัด ทุกหน่วยงานยังอยู่สังกัดกระทรวงเดิมเพียงแต่ประกาศเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงานในกำกับรัฐ เรื่องนี้มีการดำเนินการมานานแล้ว แต่เพิ่งมาประกาศ เพราะกระบวนการต่างๆต้องใช้เวลา โดย

เหตุที่ต้องเป็นประกาศ วท. เพราะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการสร้างนวัตกรรม ซึ่งหากเกิดกระทรวงการอุดมฯขึ้นอย่างเป็นทางการ ก็จะรับมาเป็นประกาศของกระทรวงการอุดมฯ” นพ.อุดมกล่าว

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่าเป็นการนำหน่วยงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐมารวมกัน โดยไม่ต้องย้ายสังกัดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่อง (ระยะ 3-5 ปี) เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาความท้าทายของประเทศ โดยสามารถดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยประกาศกระทรวงวิทย์เป็นการประกาศรายชื่อหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหารตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว.